



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางพลี โทร ๐-๒๗๕๒-๔๙๐๐

ที่ สป ๐๐๓๒.๓๐๒/ ๑๗๖๗ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี

ตามที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน และให้มีการกำกับติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันการรับสินบน กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Evidence-Based Integrity Transparency Assessment: EB ๑๗) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้กำกับติดตาม ผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบนและมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ พบว่าระหว่างเดือนตุลาคม - มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่านปฏิบัติตามแนวทางประกาศที่กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด ดังนี้

๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญ

บุคลากรโรงพยาบาลบางพลี ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันการรับสินบน การให้และรับของขวัญ โดยไม่มีการให้และรับของขวัญ การเรียไร การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดได้ถูกต้อง เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๓ และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.๒๕๕๓

๒. มาตรการป้องกันและรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการโรงพยาบาลข้าราชการ

บุคลากรโรงพยาบาลบางพลี มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อไม่ได้ดำเนินการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทฯ เข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล และไม่ได้มีพฤติการณ์อันพึงเห็นได้ว่ามีความผิดฐานรับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญา หรือฐานรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑

๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

บุคลากรโรงพยาบาลบางพลี ได้ดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบางพลีอย่างเคร่งครัด และไม่มีเรื่องร้องเรียนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. มาตรการป้องกันและรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค

บุคลากรโรงพยาบาลบางพลี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและรับสินบน และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียนการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค

๕. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ได้แก่มาตรการการใช้ราชการ มาตรการเบิกค่าตอบแทน มาตรการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุ ตามที่กฎหมายกำหนด

๖. มาตรการรับของแถม

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างได้ยึดถือและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯ ภายใต้ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลบางพลีต่อไป



(นางสาวสาลิณี ชอบรัก)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป



(นายพีเชษฐ พิ้วพินกิจเจริญ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี